

กลุ่มงานบรรณการบุคคล
รับเลขที่.....120
วันที่ 7 ม.ค. 2561
เวลา 10.57



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
รับเลขที่ 570
วันที่ 17 ม.ค. 2561
เวลา 10-09

ที่ ศธ 0514.6.1.2.2/ 4468

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

29 ธันวาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี)
ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 3
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล/คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์/นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/
สาธารณสุขอำเภอ/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล/
หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดโครงการ/ใบสมัครอบรมฯ จำนวน 1 ชุด

ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ และโรงพยาบาลเลย กำหนดจัดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี) ด้านการพยาบาล
ผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 2) ให้แก่พยาบาลวิชาชีพที่ได้รับคุณวุฒิพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
ภายหลังสำเร็จการศึกษา ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยต่างๆ ในโรงพยาบาลทุกระดับ และเป็นผู้ที่หน่วยงานพิจารณาว่ามีความเหมาะสมจะ
ปฏิบัติการพยาบาลและได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในหน่วยงานดูแลแบบประคับประคองของโรงพยาบาล รับจำนวน 48 คน โดยใช้
ระยะเวลาการฝึกอบรม 16 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 23 เมษายน -10 สิงหาคม 2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ค่าลงทะเบียน คนละ 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) หลักสูตรนี้ สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์
2559 ได้คะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ 50 หน่วยคะแนน อนึ่ง ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจเบิกค่าลงทะเบียนตามระเบียบของทางราชการจากต้นสังกัดและสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา ทั้งนี้ เมื่อได้รับ
อนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ดังรายละเอียดโครงการฯ ที่แนบ

ในการนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงใคร่ขอเชิญชวนพยาบาลวิชาชีพในสังกัดของท่านสมัคร
เข้ารับการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางฯ ดังกล่าว โดยสามารถสมัครได้โดยตรง ที่งานบริการวิชาการและวิจัย ชั้น 1 อาคาร 6
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ <http://nuresearch.kku.ac.th> หรือ goo.gv1xx9v6
ทั้งนี้ ขอให้ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครชุดที่มีลายมือชื่อผู้บังคับบัญชาสูงสุดอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ เพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะกรรมการฯ ไปที่ ศูนย์วิศวกรรม วันสาสิบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ตำบล
ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 สัมภาษณ์ผู้สมัคร
เข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และประกาศรายชื่อผู้เข้า
รับการอบรมให้ทราบ ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 ได้ที่ Website : <http://nu.kku.ac.th> หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 043-202435, 043-202407 ต่อ 117 e-mai : wchawe@kku.ac.th cjeree@kku.ac.th, kanokon@kku.ac.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบโดยทั่วกัน จักเป็นพระคุณยิ่ง

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
เพื่อโปรดทราบ
เห็นควร...
.....
.....

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทรวีไล ศรีแสง)
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ปฏิบัติการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

แจ้งผู้เกี่ยวข้อง

(นายสุชิน สอมสัค)

นักรักษาการสาธารณสุข
๑๗ ม.ค. ๖๑
งานบริการวิชาการและวิจัย
โทรศัพท์ 043-202435, 043-202407 ต่อ 117
โทรสาร 043-348301
E-mail : wchawe@kku.ac.th, cjeree@kku.ac.th, kanokon@kku.ac.th

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทัพทัน รักษาการในตำแหน่ง
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)ปฏิบัติราชการแทน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี



บันทึกข้อความ

กรุงเทพมหานคร
 เลขรับ 34989
 วันที่ 26
 เวลา 8.11.2560

1816S

ส่วนราชการ งานบริการวิชาการและวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 48246
 ที่ ศธ 0514.6.1.2.2/ 4317 วันที่ 18 ธันวาคม 2560
 เรื่อง ขออนุมัติจัดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี)
 ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 3

เรียน อธิการบดี

ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์การอนุรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โรงพยาบาลบุรีรัมย์ และโรงพยาบาลเลย กำหนดจัดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี) ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบ รุ่นที่ 3 ให้แก่พยาบาลวิชาชีพ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่ไม่หมดอายุ ได้รับคุณวุฒิพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี ภายหลังจากสำเร็จการศึกษา ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยต่างๆ ในโรงพยาบาลทุกระดับ เป็นผู้ที่หน่วยงานพิจารณาว่ามีความเหมาะสมจะปฏิบัติการพยาบาล และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในหน่วยการดูแลแบบประคับประคองของโรงพยาบาล รับจำนวน 48 คน ใช้ระยะเวลาการอบรม 16 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 23 เมษายน - 10 สิงหาคม 2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ค่าลงทะเบียน คนละ 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พยาบาลผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในระยะสุดท้ายและครอบครัวในหน่วยงานการดูแลแบบประคับประคอง ทั้งในโรงพยาบาลและชุมชนโดยมีความรู้ ทักษะคิด และความสามารถในการดูแลผู้ป่วยและครอบครัวที่อยู่ในภาวะคุกคามของชีวิตตั้งแต่ระยะวินิจฉัยจนถึงภายหลังการเสียชีวิต มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีสอดคล้องกับความต้องการการดูแลด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ สามารถเผชิญกับการเปลี่ยนผ่านทุกระยะของการดูแลตามบริบทสังคมวัฒนธรรมของผู้ป่วย ครอบครัว และสังคมได้อย่างมีคุณภาพ ดังรายละเอียดโครงการฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

สำหรับการจัดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางฯ ในครั้งนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะใช้จ่ายจากเงินค่าลงทะเบียนของผู้เข้ารับการอบรม คนละ 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) อนึ่ง ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และเบี้ยเลี้ยง จากหน่วยงานต้นสังกัดตามระเบียบของทางราชการ สามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ จักเป็นพระคุณยิ่ง

เรียน อธิการบดี
 ได้ตรวจดูต้นรายละเอียดของโครงการที่เป็นไปตาม
 ประกาศ ศธ.ที่ 1880/59 ลง 10 พ.ค. 59 ในหมวดบริหาร
 ๑ พ.ศ. ๒๕๑๑/๑๐๑๑/๑๐๑๑/๑๐๑๑/๑๐๑๑
 (แจ้งกระทรวงสาธารณสุข) ๓๑๘/๑๑/๑๐๑๑/๑๐๑๑/๑๐๑๑
 ๘๖๐๐๖๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวมาศ คุณถ้ำน่าน เกื่อนมาตี)
 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติ

๕๘๐๑๖๐
 (นางจิตติมา อินธิราช)
 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน ๕/๒
 ๒๕ ๓๖๐

อนุมัติและให้ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

(รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย)
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 29 S.A. 2560

ครอบครัวในหน่วยงานการดูแลแบบประคับประคอง ทั้งในโรงพยาบาลและชุมชนโดยมีความรู้ ทัศนคติ และความสามารถในการดูแลผู้ป่วยและครอบครัวที่อยู่ในภาวะคุกคามของชีวิตตั้งแต่ระยะวินิจฉัยจนถึงภายหลังการเสียชีวิต มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีสอดคล้องกับความต้องการการดูแลด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ สามารถเผชิญกับการเปลี่ยนผ่านทุกระยะของการดูแลตามบริบทหลังคมวัฒนธรรมของผู้ป่วย ครอบครัว และสังคมได้อย่างมีคุณภาพ

5. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

5.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมี ทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับปรัชญาการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง พยาธิสรีรวิทยาของการเจ็บป่วยเรื้อรังและการเจ็บป่วยระยะท้าย มีทักษะในการเลือกใช้เครื่องมือการประเมินความปวดและอาการต่างๆ สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดการความปวดและอาการต่างๆ ทั้งศาสตร์แผนปัจจุบันหรือการแพทย์ผสมผสาน มีทักษะการใช้การสื่อสารเพื่อการรักษา ช่วยเหลือให้ครอบครัวของผู้ป่วยสามารถปรับตัวกับความสูญเสีย/ความเศร้าโศกได้ การประสานงานและทำงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัว ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ และจิตวิญญาณ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ในบริบทที่มีความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม บนพื้นฐานด้านจริยธรรม กฎหมาย และ จรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประเมินผล และปรับปรุงการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว

5.2 วัตถุประสงค์เฉพาะ

เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม ผู้เข้าอบรมสามารถ

1. อธิบายระบบบริการสุขภาพ นโยบายสุขภาพด้านการดูแลแบบประคับประคองได้
2. อธิบายแนวคิดและหลักการการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคองได้
3. อธิบาย พยาธิสรีรวิทยาการเจ็บป่วยเรื้อรัง ความปวด อาการ และการเจ็บป่วยระยะท้ายได้
4. ประเมินภาวะสุขภาพ ความต้องการ วินิจฉัยปัญหา และการจัดการทางการพยาบาลทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ปัญญา หรือจิตวิญญาณ และสิ่งแวดล้อมโดยใช้เครื่องมือมาตรฐานได้
5. สื่อสารและให้การปรึกษาเพื่อการรักษา ในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองได้
6. วางแผนและปฏิบัติการพยาบาลเพื่อจัดการความปวด อาการต่างๆ และความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัว ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ และจิตวิญญาณ
7. วางแผนและปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการดูแลระยะสุดท้ายของชีวิตและการช่วยเหลือครอบครัวภายหลังการเสียชีวิตได้
8. สอนผู้ป่วย ครอบครัว นักศึกษาพยาบาล ทีมสหสาขาวิชาชีพ จิตอาสา และชุมชน เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองได้
9. ประสานงานการส่งต่อ การวางแผน การเป็นที่ปรึกษา การทำงานร่วมกับทีมแพทย์ พยาบาล สหสาขาวิชาชีพ อื่น ๆ และครอบครัวผู้ป่วยในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

6. โครงสร้างหลักสูตร

6.1 คำนิยาม

พยาบาลเฉพาะทางด้านการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative nurse specialist) หมายถึง พยาบาลวิชาชีพที่มีคุณวุฒิพยาบาลศาสตร์ ผ่านการฝึกอบรมระยะสั้นด้านการดูแลแบบประคับประคอง ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในระยะสุดท้ายและครอบครัวในหน่วยงานการดูแลแบบประคับประคอง ทั้งในโรงพยาบาลและชุมชนโดยมีความรู้ ทัศนคติ และความสามารถในการดูแลผู้ป่วยและครอบครัวที่อยู่ในภาวะคุกคามของชีวิตตั้งแต่ระยะวินิจฉัยจนถึงภายหลังการเสียชีวิต มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีสอดคล้องกับความต้องการการดูแลด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ สามารถเผชิญกับการเปลี่ยนผ่านทุกระยะของการดูแลตามบริบทหลังคมวัฒนธรรมของผู้ป่วย ครอบครัว และสังคมได้อย่างมีคุณภาพ

สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพที่ให้การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative nurse specialist competencies) หมายถึง พฤติกรรมของพยาบาลวิชาชีพที่แสดงออกถึงการมีความรู้ เจตคติ และทักษะในการดูแลผู้ป่วยและครอบครัว ที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคที่คุกคามต่อชีวิต และมีแนวโน้มว่าจะมีอาการทรุดลงเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอ และเสียชีวิตในที่สุดให้บรรลุเป้าหมายของการดูแลแบบองค์รวม สามารถตอบสนองความต้องการทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม จิตวิญญาณและส่งเสริมคุณภาพชีวิตทั้งผู้ป่วยและครอบครัว เริ่มตั้งแต่แรกวินิจฉัยจนกระทั่งภายหลังการเสียชีวิตประกอบด้วย 9 สมรรถนะ ดังนี้

สมรรถนะด้านที่ 1 การดูแลผู้ป่วยและครอบครัว

มีทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถและทักษะในการจัดการดูแลเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัว ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ และจิตวิญญาณ โดยใช้ปรัชญาและเป้าหมายการดูแลแบบประคับประคอง กระบวนการพยาบาล ตลอดจนนำแนวปฏิบัติมาใช้ประเมิณผล ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการดูแลและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวที่สอดคล้องกับบริบทสังคมวัฒนธรรม ตั้งแต่แรกวินิจฉัยถึงภายหลังการเสียชีวิต

สมรรถนะด้านที่ 2 การจัดการอาการปวดและความทุกข์ทรมาน

มีความรู้ และทักษะในการประเมินอาการต่างๆ โดยเฉพาะความปวด โดยใช้เครื่องมือประเมินได้อย่างเหมาะสม เข้าใจกลไก การเกิดความปวดและการตอบสนองของผู้ป่วย ประยุกต์ใช้วิธีการต่างๆ ทั้งการให้ยา และวิธีการบำบัดแบบผสมผสาน เพื่อบรรเทา อาการปวดและอาการอื่นๆ รวมทั้งส่งเสริมความสบาย ติดตามผลการบำบัดต่างๆ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

สมรรถนะด้านที่ 3 การดูแลในระยะใกล้ตาย

มีทัศนคติที่ดี เข้าใจความหมายและกระบวนการตาย สามารถเตรียมพร้อมสำหรับขั้นตอนสุดท้ายของชีวิต ช่วยเหลือครอบครัวของผู้ป่วยให้มีความรู้ความเข้าใจอาการและอาการแสดงของภาวะใกล้ตาย การวางแผนจัดการกับอาการและความเศร้าโศกที่เกิดขึ้น ประเมินผู้ป่วยด้วยแบบประเมิน (Palliative Performance Scale) เพื่อติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับสภาพร่างกายของผู้ป่วยให้ทีมผู้ให้การดูแลสามารถวางแผนการดูแลได้อย่างเหมาะสม การดูแลให้ผู้ป่วยมีความสุขสบาย การดูแลร่างกายของผู้ป่วยและการจัดการศพเมื่อผู้ป่วยถึงแก่กรรม

สมรรถนะด้านที่ 4 การดูแลภาวะเศร้าโศกการสูญเสียและการดูแลหลังเสียชีวิต

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสูญเสีย/ความเศร้าโศก เข้าใจความแตกต่างของภาวะซึมเศร้ากับความเศร้าโศก การประเมินความสูญเสีย/ความเศร้าโศก ช่วยเหลือให้ครอบครัวของผู้ป่วยสามารถปรับตัวกับความสูญเสีย/ความเศร้าโศกได้ และมีการส่งต่อให้ผู้เชี่ยวชาญถ้าครอบครัวของผู้ป่วยไม่สามารถปรับตัวได้

สมรรถนะด้านที่ 5 การสื่อสารและการให้การปรึกษา

มีความรู้ ความเข้าใจหลักแนวคิดการสื่อสารและการให้การปรึกษา สามารถสื่อสารกับผู้ป่วยและครอบครัวในระยะวิกฤติ มีทักษะการใช้การสื่อสารเพื่อการรักษา การเตรียมผู้ป่วยและครอบครัวเพื่อรับทราบความจริงและข่าวร้าย การให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน และให้คำปรึกษาหลังการบอกข่าวร้าย การประสานงานและร่วมกับสหสาขาวิชาชีพในการจัดการประชุมครอบครัว รวมถึงมีทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างผู้ป่วย ครอบครัว สหวิชาชีพ ในการร่วมวางแผนการรักษาดูแลตั้งแต่แรกวินิจฉัย ระยะเปลี่ยนผ่าน ระยะสุดท้าย และต่อเนื่องไปจนกระทั่งภายหลังการเสียชีวิตของผู้ป่วย

สมรรถนะด้านที่ 6 ศาสนา จิตวิญญาณ และวัฒนธรรม

มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการประเมินความปรารถนาครั้งสุดท้าย การตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วย และครอบครัวที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ในบริบทที่มีความหลากหลาย เชิงวัฒนธรรม โดยช่วยเหลือให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้ปฏิบัติและแสดงออกตามความเชื่อของตน และเคารพในวิถีชีวิตและความเชื่อนั้น รวมถึงมีความรู้ และมีความเข้าใจในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล

สมรรถนะด้านที่ 7 จริยธรรมและกฎหมาย

มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้ายของชีวิต กระบวนการยึดชีวิต การงดทำการกู้ชีวิต สิทธิการตาย หนังสือแสดงเจตนาในวาระสุดท้าย สิทธิผู้ป่วยและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวมาใช้ในการบริหารจัดการได้

สมรรถนะด้านที่ 8 การประสานร่วมทำงานเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ

มีความรู้ ความสามารถในการประสานงาน การส่งต่อ การวางแผน การเป็นที่ปรึกษา การให้ความช่วยเหลือกับทีมแพทย์ ผู้รักษา พยาบาล ครอบครัวผู้ป่วยและสหสาขาวิชาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย และรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตน รวมทั้งสร้างความเชื่อใจและไว้วางใจให้เกิดขึ้นระหว่างกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการดูแลผู้ป่วย

สมรรถนะด้านที่ 9 การสอนและให้ความรู้

สามารถส่งเสริมให้ผู้ป่วย ครอบครัว นักศึกษาพยาบาล ทีมสหสาขาวิชาชีพ จิตอาสา ชุมชน และสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และส่งเสริมให้บุคลากรทีมสุขภาพและครอบครัวของผู้ป่วยมีทัศนคติที่ดี มีความรู้ และมีความสามารถในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

6.2 องค์ประกอบของหลักสูตร

| | |
|--|---------------------------------------|
| จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร | 15 หน่วยกิต |
| วิชาภาคทฤษฎี | 10 หน่วยกิต (1 หน่วยกิต = 15 ชั่วโมง) |
| วิชาภาคปฏิบัติ | 5 หน่วยกิต (1 หน่วยกิต = 60 ชั่วโมง) |
| a (b-c-d) โดยที่ a หมายถึง จำนวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด | |
| b หมายถึง จำนวนชั่วโมงสอนทฤษฎี 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ เท่ากับ 1 หน่วยกิต | |
| c หมายถึง จำนวนการฝึกปฏิบัติโดยกำหนด | |
| - การฝึกในห้องปฏิบัติการ โดย 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ เท่ากับ 1 หน่วยกิต | |
| - การฝึกปฏิบัติในสถานบริการหรือที่บ้าน โดย 4 ชั่วโมง/สัปดาห์ เท่ากับ 1 หน่วยกิต | |
| d หมายถึง จำนวนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง โดย 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ เท่ากับ 1 หน่วยกิต | |

6.3 กระบวนการจัดวิชาในหลักสูตร

6.3.1 หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลแบบประคับประคอง (แบบที่ 1) ระยะเวลา 4 เดือน

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

- 1) ได้รับความวุฒิพยาบาลศาสตรบัณฑิต
- 2) เป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี ภายหลังจากสำเร็จการศึกษา
- 3) ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยต่างๆ ในโรงพยาบาลทุกระดับ
- 4) เป็นผู้ที่มีหน่วยงานพิจารณาว่ามีความเหมาะสมจะปฏิบัติการพยาบาลและได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในหน่วยการดูแลแบบประคับประคองของโรงพยาบาล

รายวิชาทฤษฎี

จำนวน 5 รายวิชา 10 หน่วยกิต (1 หน่วย = 15 ชั่วโมง) จำนวนทั้งสิ้น 150 ชั่วโมง ประกอบด้วย

1. รายวิชาระบบสุขภาพและภาวะผู้นำในการดูแลแบบประคับประคอง (Health care system and leadership in palliative care) (2 หน่วยกิต = 30 ชั่วโมง)
2. รายวิชาการสื่อสารและการสอนในการดูแลแบบประคับประคอง (Communication and education in palliative care) (2 หน่วยกิต = 30 ชั่วโมง)
3. รายวิชาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative nursing) (2 หน่วยกิต = 30 ชั่วโมง)
4. รายวิชาการจัดการความปวดและการจัดการอาการ (Pain and symptom management) (2 หน่วยกิต = 30 ชั่วโมง)
5. รายวิชาการจัดการดูแลระยะใกล้ตายและการดูแลครอบครัว (Caring for the dying and bereavement care) (2 หน่วยกิต = 30 ชั่วโมง)

ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้นการพยาบาลแบบประคับประคองที่ได้รับอนุมัติจากสภาการพยาบาล (หลักสูตร 3 วัน หรือ 10 วัน) สามารถนำเนื้อหาการอบรมและจำนวนชั่วโมงมาเทียบโอนหน่วยกิตในรายวิชาทฤษฎี ดังนี้

1. เนื้อหาการอบรมและจำนวนชั่วโมงที่ผ่านการพิจารณาโดยคณะผู้สอน
2. ผลการทำแบบประเมินผลการศึกษาในรายวิชานั้นมากกว่า ร้อยละ 70

รายวิชาปฏิบัติ (จำนวน 5 หน่วยกิต 300 ชั่วโมง)

ฝึกการปฏิบัติและเพิ่มประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลแบบประคับประคองและระยะสุดท้ายตามสมรรถนะทั้ง 9 ด้าน ที่หน่วยงานของตนเอง/โรงพยาบาลที่เลือกสรรภายใต้การนิเทศของครูพี่เลี้ยงภาคปฏิบัติ และจัดทำรายงานกรณีศึกษา

6.3.2 หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลแบบประคับประคอง (แบบที่ 2) ระยะเวลา 2 เดือน

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

- 1) ได้รับความวุฒิพยาบาลศาสตรบัณฑิต
- 2) พยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง อนุสาขาการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคองที่ได้รับอนุมัติจากสภาการพยาบาล ปฏิบัติงานการสอนและให้บริการพยาบาลแก่ผู้ป่วย
- 3) หน่วยงานต้นสังกัดรับรองว่าเป็นความต้องการการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน

รายวิชาในหลักสูตร ประกอบด้วย

รายวิชาทฤษฎี

ศึกษารายวิชาทฤษฎี จำนวน 5 รายวิชา 10 หน่วยกิต (150 ชั่วโมง) เท่ากับหลักสูตร 4 เดือน

รายวิชาปฏิบัติ

ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรอนุสาขาการพยาบาลแบบประคับประคองที่ได้รับอนุมัติจากสภาการพยาบาล ในรายวิชาปฏิบัติใช้แฟ้มสะสมผลงานในการเทียบโอนดังนี้

1. ผลงานปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้ป่วยประคับประคองในหน่วยงาน/ในหอผู้ป่วย/ การจัดการเรียนการสอน โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา จำนวนไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง

2. รายงานกรณีศึกษาผู้ป่วยและครอบครัวที่ซับซ้อน จำนวน 2 ราย โดยครอบคลุม ทั้งการปฏิบัติการพยาบาลในเรื่องการจัดการความปวดและการจัดการอาการ การประชุมครอบครัว การประสานงาน/ส่งต่อ/การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน

3. การเทียบโอนจะสมบูรณ์เมื่อผ่านการเห็นชอบโดยคณะผู้สอนในหลักสูตร

6.4 รายละเอียดของเนื้อหาวิชาในหลักสูตร

รายวิชาที่ 1: ระบบสุขภาพและภาวะผู้นำในการดูแลแบบประคับประคอง (2 หน่วยกิต)

รายวิชาที่ 2 : การสื่อสารและการสอนในการดูแลแบบประคับประคอง (2 หน่วยกิต)

รายวิชาที่ 3 : การพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative nursing) (2 หน่วยกิต)

รายวิชาที่ 4: การจัดการความปวดและการจัดการอาการ (2 หน่วยกิต)

รายวิชาที่ 5: การจัดการดูแลระยะใกล้ตายและการดูแลครอบครัว (2 หน่วยกิต)

7. การประเมินตลอดหลักสูตร

7.1 ภาคทฤษฎี ประเมินผลจากการสอบข้อเขียนและหรือรายงาน

7.2 ภาคปฏิบัติ ประเมินผลจากการฝึกปฏิบัติ (เก็บประสบการณ์ครบตามกำหนด) และรายงาน กรณีศึกษา

8. เกณฑ์การประเมิน

8.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีระยะเวลาการศึกษาอบรม ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผล

8.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องผ่านการประเมินผลโดยได้ระดับขั้นเฉลี่ยทุกวิชาไม่น้อยกว่า 2.00 และเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าระดับ 2.50 ตามระเบียบการวัดผลและประเมินผลตามเกณฑ์ของสภาการพยาบาล

8.3 การวัดและประเมินผลการศึกษาของแต่ละวิชา กระทำเป็นระดับขั้น (Grade) 7 ระดับ ซึ่งมี ความหมายและค่าระดับขั้น (Grade Point) ดังนี้

| ระดับขั้น | ความหมาย | ค่าระดับขั้น |
|-----------|----------|--------------|
| A | ดีเยี่ยม | 4 |
| B+ | ดีมาก | 3.5 |
| B | ดี | 3 |
| C+ | พอใช้ | 2.5 |
| C | อ่อน | 2 |
| D | อ่อนมาก | 1.5 |
| F | ตก | 0 |

8.4 เกณฑ์การให้ค่าระดับขั้นจากคะแนนดิบ

| | | |
|------------|-------------|--------------|
| 85 | คะแนนขึ้นไป | ระดับขั้น A |
| 80 - 85 | คะแนน | ระดับขั้น B+ |
| 70 - 79 | คะแนน | ระดับขั้น B |
| 60 - 69 | คะแนน | ระดับขั้น C+ |
| 55 - 59 | คะแนน | ระดับขั้น C |
| 50 - 54 | คะแนน | ระดับขั้น D |
| ต่ำกว่า 50 | คะแนน | ระดับขั้น F |

9.สถานที่เรียนและแหล่งฝึกปฏิบัติ

1. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. โรงพยาบาลอุดรธานี
3. โรงพยาบาลสุรินทร์
4. โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
5. โรงพยาบาลเลย
6. โรงพยาบาลบุรีรัมย์
7. โรงพยาบาลมหาสารคาม
8. โรงพยาบาลขอนแก่น

10.วิธีการจัดการเรียนการสอน

1. บรรยาย อภิปรายกลุ่มย่อย
2. สาธิตและฝึกปฏิบัติการประเมินภาวะสุขภาพแบบองค์รวม
3. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

11.ระยะเวลาการฝึกอบรม (ระยะเวลา 16 สัปดาห์)

ระหว่างวันที่ 23 เมษายน – 10 สิงหาคม 2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

12.กำหนดการรับสมัคร : ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2561

ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม ในวันที่ 16 มีนาคม 2561

ได้ที่ Website: <http://nu.kku.ac.th>

โดยสามารถสมัครได้โดยตรง ที่งานบริการวิชาการและวิจัย ชั้น 1 อาคาร 6 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ <http://nuresearch.kku.ac.th> หรือ goo.gl/1kx9v6 ทั้งนี้ ขอให้ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครชุดที่มีลายมือชื่อผู้บังคับบัญชาสูงสุดอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ได้ที่ คุณฉวีวรรณ วันสาสิบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์ 043-202435, 043-202407 ต่อ 117 e-mai : wchawe@kku.ac.th cjeree@kku.ac.th, kanokon@kku.ac.th Download รายละเอียดโครงการ/ใบสมัครได้ที่ Website : <http://nu.kku.ac.th>

เอกสารประกอบการสมัคร

- 1 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
- 2 สำเนาบัตรสมาชิกสภาการพยาบาล
- 3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- 4 สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

13.คุณสมบัติและจำนวนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

- 1) ได้รับความวุฒิพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 - 2) เป็นพยาบาลวิชาชีพมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี ภายหลังจากสำเร็จการศึกษา
 - 3) ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยต่างๆ ในโรงพยาบาลทุกระดับ
 - 4) เป็นผู้ที่หน่วยงานพิจารณาว่ามีความเหมาะสมจะปฏิบัติการพยาบาลและได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในหน่วยการดูแลแบบประคับประคองของโรงพยาบาล
- จำนวนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 48 คน

14. ค่าลงทะเบียน : คนละ 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม ผู้เข้าอบรมสามารถ

1. อธิบายระบบบริการสุขภาพ นโยบายสุขภาพด้านการดูแลแบบประคับประคองได้
2. อธิบายแนวคิดและหลักการการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคองได้
3. อธิบาย พยาธิสรีรวิทยาการเจ็บป่วยเรื้อรัง ความปวด อากาการ และการเจ็บป่วยระยะท้ายได้
4. ประเมินภาวะสุขภาพ ความต้องการ วินิจฉัยปัญหา และการจัดการทางการพยาบาลทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ปัญหาหรือจิตวิญญาณ และสิ่งแวดล้อมโดยใช้เครื่องมือมาตรฐานได้
5. สื่อสารและให้การปรึกษาเพื่อการรักษา ในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองได้
6. วางแผนและปฏิบัติการพยาบาลเพื่อจัดการความปวด อาการต่างๆ และความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัว ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ และจิตวิญญาณ
7. วางแผนและปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการดูแลระยะสุดท้ายของชีวิตและการช่วยเหลือครอบครัวภายหลังการเสียชีวิตได้
8. สอนผู้ป่วย ครอบครัว นักศึกษาพยาบาล ทีมสหสาขาวิชาชีพ จิตอาสา และชุมชน เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองได้
9. ประสานงานการส่งต่อ การวางแผน การเป็นที่ปรึกษา การทำงานร่วมกับทีมแพทย์ พยาบาล สหสาขาวิชาอื่น ๆ และครอบครัวผู้ป่วยในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

**หมายเหตุ : ได้หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
50 หน่วยคะแนน**



รูปถ่าย
ขนาด 2x3
ถ่ายไม่เกิน 6
เดือน

ใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี)

ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 23 เมษายน - 10 สิงหาคม 2561

ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำชี้แจง : โปรดกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้สมบูรณ์มากที่สุด เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองในการรับการพิจารณาคัดเลือก

1. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) (กรุณาเขียนตัวบรรจง)..... (ชื่อเดิม ถ้ามี).....
 นามสกุล..... (นามสกุลเดิม ถ้ามี)..... วัน เดือน ปีเกิด..... อายุ..... ปี
 ตำแหน่ง.....
 กรณีท่านเป็นศิษย์เก่า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่..... พย.บ. พย.ม. ปร.ด. อื่น ๆ.....
 ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่..... หมู่ที่..... หมู่บ้าน..... ตรอก/ซอย.....
 ถนน..... ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด.....
 รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์บ้าน..... โทรสาร.....
 โทรศัพท์มือถือ..... E-mail Address:.....
 สถานที่ปฏิบัติงานปัจจุบัน..... เลขที่..... หมู่ที่..... ตรอก/ซอย.....
 ถนน..... ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด.....
 รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์ที่ทำงาน..... โทรสาร.....
 เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ..... เลขที่สมาชิกสภาการพยาบาล.....
 เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน(13 หลัก).....

2.1 ประวัติการศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากคุณวุฒิต่ำไปสูง ตามลำดับ)

| | คุณวุฒิ | ปี พ.ศ. ที่จบ | ชื่อสถานที่ศึกษา |
|-----|---------|---------------|------------------|
| 2.1 | | | |
| 2.2 | | | |
| 2.3 | | | |

2.2 ประวัติการอบรมระยะสั้น (ระยะเวลา 4 เดือน)

| | คุณวุฒิ | ปี พ.ศ. ที่จบ | ชื่อสถานที่ศึกษา |
|-----|---------|---------------|------------------|
| 2.4 | | | |
| 2.5 | | | |
| 2.6 | | | |

3. ประวัติการทำงาน (จากอดีตถึงปัจจุบัน)

3.1 ตำแหน่ง..... หอผู้ป่วย..... พ.ศ.....
 3.2 ตำแหน่ง..... หอผู้ป่วย..... พ.ศ.....
 3.3 ตำแหน่ง..... หอผู้ป่วย..... พ.ศ.....

4. ความสามารถพิเศษ

.....

.....

5. สถานที่พักระหว่างการอบรม

() พักในหอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(ติดต่อคุณรัตมี ประสงค์แสงทอง โทรศัพท์ 0-4320-2559)

() หาทักเอง

6. รายละเอียดหอผู้ป่วยที่ท่านปฏิบัติงานอยู่ โปรดระบุชื่อข้อมูลในช่องว่างต่อไปนี้

| รายละเอียด | ข้อมูล |
|--|--------|
| 1. ประเภทหอผู้ป่วยที่ปฏิบัติงาน และสัดส่วนผู้ป่วยที่ต้องให้การพยาบาลแบบประคับประคอง | |
| 2. สัดส่วนพยาบาลที่ผ่านการอบรมเฉพาะทางการพยาบาลแบบประคับประคองต่อพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยทั้งหมด | |

7. ประโยชน์หรือความจำเป็นที่ต้องเข้ารับการอบรม

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

8. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง และหากได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ ข้าพเจ้าขอสัญญาว่าจะปฏิบัติตามกิจกรรมต่างๆ ในโครงการหรือที่ได้รับมอบหมายทุกประการ

(ลงชื่อ).....ผู้สมัคร

(.....)

(ตำแหน่ง).....

วันที่ เดือน พ.ศ.

8. คำรับรองของผู้บังคับบัญชา

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....นามสกุล..... ตำแหน่ง.....
(เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้.....)

ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว.....นามสกุล..... ตำแหน่ง.....

มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนทุกประการ และอนุมัติให้บุคคลดังกล่าวมาเข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง
(หลังปริญญาตรี)ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคองรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 23 เมษายน - 10 สิงหาคม 2561

ณ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กรุณาระบุข้อมูลของหน่วยงานท่านในช่องว่างต่อไปนี้

| รายละเอียด | ข้อมูล |
|--|--------|
| 1.ขนาดของโรงพยาบาล | |
| 2.จำนวนหอผู้ป่วยที่ให้การพยาบาลแบบประคับประคอง หรือมีหน่วยการพยาบาลแบบประคับประคอง | |
| 3.จำนวนพยาบาลที่อบรมเฉพาะทางการพยาบาลแบบ ประคับประคอง ในหลักสูตรต่างๆ เช่น 3 วัน, 5 วัน, 6 สัปดาห์ เป็นต้น | |

เหตุผลและความจำเป็นของหน่วยงานที่ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในครั้งนี้.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(ลงชื่อ)

(.....)

(ตำแหน่ง)

วันที่ เดือน พ.ศ.

หมายเหตุ : การชำระเงินค่าลงทะเบียน

หลังจากทางคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งผลการพิจารณาให้ท่านเข้ารับการอบรมเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านดำเนินการชำระเงิน
ค่าลงทะเบียน คนละ 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดย

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชื่อบัญชี โครงการประชุมวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มข. เลขที่บัญชี551-408472-4

พร้อมส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงิน เขียนชื่อ-นามสกุล ของผู้โอนเงินให้ชัดเจน ส่งได้ที่ นางจวีวรรณ วันสาสิบคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 ทางโทรสาร043-202435, 043-348301หรือทางe-mail :
wohawe@kku.ac.th,kanokon@kku.ac.thและ cjeree@kku.ac.thสำหรับใบเสร็จรับเงินติดต่อรับได้ในวันลงทะเบียน

หมายเหตุ : เอกสารประกอบการสมัคร

1. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
2. สำเนาบัตรสมาชิกสภาการพยาบาล
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)